



การเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS ทางอ้อมของปัญหาในอิรักและซีเรีย

วันนี้เราทุกคนต่างก็รู้จักกลุ่ม ISIS ที่ยังคงปฏิบัติการสังหารตัวประกันด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม และโดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่รัฐก็ยังคงไม่สามารถช่วยเหลือนักตัวประกันเหล่านั้นไว้ได้ จนหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่อิรักและซีเรียจะเปิดการเจรจากับกลุ่ม ISIS

สถานการณ์กลุ่ม ISIS

ปัจจุบันกลุ่ม ISIS ได้เข้ายึดครองพื้นที่บางส่วนในประเทศอิรักและซีเรีย และอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุวินาศกรรมโจมตีในอีกหลายประเทศ (ตูนีเซีย อียิปต์ ลิเบีย ไนจีเรีย ฯลฯ) ประกอบกับปฏิบัติการทางทหารเพื่อปราบปรามกลุ่ม ISIS ของกองกำลังนานาชาติไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จึงส่งผลทำให้กลุ่ม ISIS กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของโลก ณ ปัจจุบันนี้ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้นำเสนอแนวความคิดที่จะเปิดการเจรจากับกลุ่ม ISIS ซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดดังกล่าวมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กล่าวคือ

กลุ่มที่เห็นด้วยมองว่าประเทศผู้ขัดแย้ง (อิรักและซีเรีย) ควรพิจารณาถึงแนวทางและความเป็นไปได้ที่จะเปิดการเจรจากับกลุ่ม ISIS เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมและยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้น จากนั้นจึงจะค่อยๆ พัฒนาไปสู่การเจรจาทางการเมืองตามลำดับ ซึ่งกลุ่มที่เห็นด้วยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ISIS มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง

ที่มา : <http://www.gconhub.com> และ <https://www.gotoknow.org>

ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย มองว่ากลุ่ม ISIS ไม่ใช่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางศาสนา (มุสลิมนิกายซุนนีย์) แต่เป็นกลุ่มอาชญากรรมที่นิยมใช้ความรุนแรงจัดการกับฝ่ายตรงข้ามที่มีแนวคิดไม่ตรงกัน และประเทศผู้ขัดแย้ง (อิรักและซีเรีย) ไม่ควรเจรจาท่องร้องกับกลุ่ม ISIS เพราะจะทำให้ถูกมองว่าเป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่ม ISIS มากจนเกินไป

บทวิเคราะห์

ด้านการเมืองและความมั่นคง

การเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS จะส่งผลทำให้รัฐบาลของประเทศอิรัก ซีเรีย และประเทศอื่นๆ ทราบถึงปมปัญหาความขัดแย้งและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม ISIS อีกทั้งยังอาจจะทำให้สถานการณ์การก่อความไม่สงบ (การต่อสู้ด้วยอาวุธ การจับตัวประกัน และการก่อวินาศกรรม) ในประเทศต่างๆ ลดน้อยลงหรือยุติลงเป็นการถาวร หากกระบวนการเจรจาสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ก็จะส่งผลให้การเมืองของประเทศต่างๆ เหล่านี้มีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นตามไปด้วย

การรุดตืบของกลุ่ม ISIS

ISIS กลุ่มก่อการร้าย สะพรั่งโลก พวกเขามีจุดประสงค์ใดกันแน่?

โรดบาย

กลุ่ม ISIS

วิสัยทัศน์ (คถลศ-ย)
อายุ บาการ์ อัล-บัคท์กาดี

รองหัวหน้ากลุ่ม (คถลศ-ย)
อามู มุฮัมมัด อัล-อิรักานี

รองหัวหน้ากลุ่ม (คถลศ-ย)
อามู มุฮัมมัด อัล-อิรักานี

คณะผู้ปกครอง 12 คน

คณะผู้ปกครอง 12 คน

- สภาการเงิน
- สภาบริหาร
- สภากลาโหม
- สภาการประเมิน
- สภาสุขภาพ
- สภาการต่างประเทศ
- สภาการต่างประเทศ
- สภาการต่างประเทศ



แต่หากประเทศที่กลุ่ม ISIS เคลื่อนไหวอยู่ ไม่มีการพิจารณาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี (การเปิดเจรจา) และมุ่งไปที่การใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงแบบเดิมๆ กล่าวคือ การใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าปราบปรามกลุ่ม ISIS แต่เพียงอย่างเดียวต่อไปเรื่อยๆ นั้น ก็จะมีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศนั้นๆ เลวร้ายลงต่อเนื่อง และในที่สุดอาจตกอยู่ในภาวะสงครามเช่นเดียวกับประเทศอิรักและซีเรีย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศเหล่านั้นด้วย

ด้านเศรษฐกิจ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของประเทศอิรักและซีเรียกับกลุ่ม ISIS ด้วยสันติวิธี (การเปิดเจรจา) นั้น อาจช่วยทำให้สถานการณ์ความรุนแรงของทั้งสองประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อันเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง กล่าวคือ หากการส่งออกและนำเข้าสินค้าสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ก็จะสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะเดินทางเข้าไปลงทุนในประเทศอิรักและซีเรียมากขึ้น เป็นต้น

แต่หากการเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นั้นก็หมายความว่าปัญหาความขัดแย้งและสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิรักและซีเรียจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ และยังไม่มีการทำอะไรที่จะยุติลง ซึ่งอาจส่งผลทำให้การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต้องหยุดชะงักลง เช่น การส่งออกและนำเข้าสินค้าไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ นักลงทุนต่างชาติที่มีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศทั้งสองขาดความเชื่อมั่น และรัฐบาลไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการบริหารประเทศ เป็นต้น

ด้านสังคมจิตวิทยา

ปัญหาการก่อความไม่สงบและการสู้รบระหว่างทหารรัฐบาลอิรักและซีเรียกับกลุ่ม ISIS ทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่การสู้รบได้รับผลกระทบอย่างมาก (การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก) การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ISIS นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานในวงกว้างแล้ว ยังส่งผลทางด้านจิตวิทยา (สภาพจิตใจ) ต่อประชาชนให้มีความรู้สึกวิตกกังวลและหวาดกลัวกลุ่ม ISIS อย่างต่อเนื่องด้วย

แต่ถ้าหากรัฐบาลอิรักและซีเรียเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS จะส่งผลทำให้เหตุการณ์ก่อความไม่สงบและการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม ISIS ยุติลงเป็นการชั่วคราว ซึ่งหากการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายประสบผลสำเร็จและสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน หรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้ ก็จะส่งผลดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ กล่าวคือ ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ (กิจวัตร

ประจำวัน) โดยที่ไม่ต้องรู้สึกหวาดระแวงหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบและการก่อวินาศกรรมเหมือนที่ผ่านมา ทำให้คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศอิรักและซีเรียดีขึ้นตามลำดับ

wan:รณทวิไทย

หากกระบวนการเปิดเจรจาระหว่างรัฐบาลอิรักและซีเรียกับกลุ่ม ISIS เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม จะส่งผลด้านบวกต่อประเทศไทย กล่าวคือ จะช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลหรือหวาดระแวงของประชาชนเกี่ยวกับการเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศไทย นอกจากนี้ยังจะทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างไทย – อิรักและไทย – ซีเรีย สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติ เป็นต้น

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่ากลุ่ม ISIS จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อก่อตั้ง “รัฐอิสลาม” เพื่อปกครองตนเอง แต่กลุ่ม ISIS ต้องตระหนักไว้ว่า “รัฐอิสลาม” ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว (หากถูกประชาคมโลกคว่ำบาตร) ส่วนฝ่ายรัฐบาลอิรัก ซีเรีย และประเทศที่ให้การสนับสนุนจะต้องตระหนักไว้เช่นกันว่า ถึงแม้จะใช้กำลังจนสามารถสังหารผู้นำกลุ่ม ISIS (อาบู บาการ์ อัล-บักห์ดาดิ) ได้สำเร็จ แต่ก็มิได้หมายความว่ากลุ่ม ISIS จะล้มสลายหมดไป เพราะเมื่อผู้นำกลุ่มคนปัจจุบันเสียชีวิตไปก็จะมีผู้นำกลุ่มคนใหม่ขึ้นมาแทนที่

ฉะนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี เหมือนเช่นวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ในประเทศอิหร่าน แต่ในที่สุดปัญหาดังกล่าวก็สามารถตกลงร่วมกันได้ ซึ่งการมีแนวคิดที่จะเปิดเจรจากับกลุ่ม ISIS ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่ดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก มีโอกาสความเป็นไปได้ที่น้อย และต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายก็ตาม (อิรัก, ซีเรีย, กลุ่ม ISIS, องค์กร OIC, สันนิบาตอาหรับ, EU, UN, ฯลฯ) และหากการเปิดเจรจาก่อเกิดขึ้นจริงอาจถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศอิรัก ซีเรีย และตะวันออกกลาง



อ้างอิง

๑. ปีซีไทย, BBC Thai. สืบค้นวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๘
๒. <http://www.krobkruakao.com>. สืบค้นวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘

